



บทที่ 444
คริสต์มาสปี 2021

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ในขณะที่ลูกกำลังเขียนบทสวดบทนี้ อีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันฉลองคริสต์มาส ตามด้วยการส่งทำปปีเก่า 2021 และต้อนรับปีใหม่ 2022

มองย้อนหลัง เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกิน แม้ว่าในด้านกายภาพ มนุษย์ทั่วโลกจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับบ้านส่วนใหญ่ในปีที่ผ่านมาและปีก่อนหน้านี้ก็ตาม

ในระดับโลก ข่าวที่ยังคงครองอันดับหนึ่งตลอดปี 2021 ก็คือ เรื่องโรคระบาดที่แม้ว่าประเทศส่วนใหญ่จะสามารถทำการฉีดวัคซีนให้ประชากรของตนได้แล้ว และเริ่มเปิดประเทศแล้ว แต่โรคระบาดไวรัสก็ดูเหมือนจะก้าวเร็วกว่ามนุษย์หนึ่งก้าวเสมอ โดยการกลายพันธุ์ สิ่งที่น่าสนใจสำหรับลูกคือ ทำไมบรรดาแพทย์หรือนักไวรัสวิทยาทั้งหลายจึงใช้ตัวอักษรของภาษาหนึ่งเป็นชื่อสายพันธุ์ต่างๆ แล้วประเทศที่เป็นเจ้าของภาษานั้นจะรู้สึกอย่างไรหนอ? เช่นเดียวกับประเทศทางตะวันตกที่นิยมใช้ชื่อสตรีเป็นชื่อพายู เฮอริเคน ดีเปรสชัน!

ในเวลาเดียวกัน ภัยพิบัติธรรมชาติในหลายๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วมฉับพลัน หิมะตกหนัก ฯลฯ ก็เกิดในสภาพที่ร้ายแรงกว่าก่อนๆ คนมักเรียกภัยธรรมชาติเหล่านี้ว่าเป็น “Act of God” แต่จริงๆ แล้วมนุษย์เรานี้แหละเป็นผู้ทำร้ายธรรมชาติ ไม่ถนอมดูแล Mother Earth ของเราดังที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสสอนมาตลอด ภัยธรรมชาติเหล่านี้คือการร้องด้วยความเจ็บปวดของโลกเรา

แล้วพวกเรามนุษย์ฟังเสียงร้องนี้ไหม? และได้ทำอะไรแก้ไขสิ่งต่างๆ ก่อนที่จะสายเกินไปหรือเปล่า?

ในอีกมุมหนึ่ง มนุษย์เราก็ก้าวหน้าในทางเทคโนโลยีไปเร็วเหลือเกิน ขณะนี้บรรดาเหล่ามหาเศรษฐีของโลกก็กำลังตื่นตัวแข่งกันตีตัวไปท่องอวกาศ มีการสร้างหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพการทำงานบางอย่างเก่งกว่ามนุษย์แล้ว มีการสร้างสกุลเงินตราดิจิทัล และกำลังมีการสร้างโลกใบใหม่ เป็นระบบจักรวาลในรูปแบบของดิจิทัล ผู้คนที่เรียกตัวเองว่า “เป็นนักลงทุน” ต่างตื่นตัวและตื่นเต้นในการเตรียมไปลงทุนในการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล

บรรทัดสุดท้ายของวิวัฒนาการทั้งหลายทั้งปวงคือ คำๆ เดียว “เงิน”!

ในประเทศไทยเราเองก็อุ่นวยไม่แพ้ชาวโลก ความรุ่มเย็นของแผ่นดินไทยในสมัยที่คนวัยลูกยังเป็นเด็ก ได้ถูกแดดเผาเผาไปเกือบหมดแล้ว เดียวก็มีการประท้วง ที่นี้ ที่โน่น หรือว่านี่คือปรากฏการณ์ปกติสำหรับประเทศที่กำลังจะเจริญขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง?

และในปีที่ผ่านมา ผลพวงจากโรคระบาดทำให้ธุรกิจหลายกลุ่มต้องประสบกับปัญหา นักธุรกิจใหญ่บางคนต้องเจอสถานะล้มละลายอย่างไม่เคยประสบมาก่อน แต่ในเวลาเดียวกัน ท่ามกลางภาวะอ่อนแอของธุรกิจบางกลุ่ม ในประเทศไทยเราในช่วงที่ผ่านมา กลับมีนักธุรกิจรุ่นหนุ่ม อายุยังไม่ถึง 40 ปีติ 3 คนที่สามารถสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมา มีมูลค่าเป็นหมื่นล้านบาท ที่ภาษาธุรกิจเรียกว่าเป็น Unicorn ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในทุกวิกฤตมีโอกาส อยู่ที่ว่าในทุกภาวะเราจะดำรงชีวิตอย่างไร เจาะเจอกับปัญหาก็ยอมแพ้และรอความช่วยเหลือ



หรือสู่ทุกสถานการณ์ด้วยสติปัญญา

สำหรับลูกเอง ปี 2021 ที่กำลังจะจบลงและผ่านไป ต้องนับว่าเป็น milestone ของลูกเลยที่เดียว แม้ว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีลูกได้ลือคดาวนตัวเองให้อยู่ในบ้านถึง 8 เดือน! แต่ในปี 2021 นี้เอง ได้เกิดเรื่องราวมากมายรอบตัวลูก เริ่มตั้งแต่การฉลองวันเกิดอีกรอบที่เพิ่มจากแฮปปี้ 😊😊😊

แม้ว่าลูกจะอยู่แต่ในบ้านเช่นเดียวกับคนไทยอีกเกือบทั้งประเทศ แต่ทุกวันลูกมีโอกาสเดินรอบสนามที่ปลูกดอกไม้ที่ออกดอกสวยงาม รับประทานอาหารที่ลูกสาวคนเล็กที่ลูกให้ระดับเองถึง 5 ดาว 😊 เป็นคนทำ มีเวลาสวดภาวนาวันละ 3 รอบ เพราะไม่ต้องไปงานสังคัมข้างนอก ... ดังนั้น การลือคดาวนตัวเองของลูก ก็กลับกลายเป็นประสบการณ์ที่เปี่ยมไปด้วยความสุขตามธรรมชาติและใกล้ชิดกับพระเจ้าในทุกขณะของวัน

ในด้าน Painting แม้ว่าปีนี้ ลูกจะไม่มีสมาธิในการวาดภาพทางศาสนาระดับ Master piece เช่นเดียวกับปีก่อน แต่ลูกก็ยังได้วาดภาพอีกหลายภาพจนกำแพงทุกแห่งเกือบเต็มทั้งบ้าน ตอนนี้อยู่ต้องวาดภาพเพื่อไปติดที่ระเบียงหลังบ้านและในห้องน้ำรับแขกแล้ว 😊😊😊

ในปี 2021 นี้เอง ลูกได้ทำสิ่งหนึ่งในฐานะคุณมาที่ก่อให้เกิดความสุขใจมากเพราะโดยไม่คาดคิดมาก่อน ลูกได้มีโอกาสสอนคำสอนให้หลานชาย 2 คน เป็นเวลาเกือบทั้งปี ทำให้ลูกให้ตำแหน่งตัวเองว่า เป็นครูสอนคำสอนคน. 😊

และสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดที่ลูกได้ทำในระหว่างการลือคดาวนตัวเองที่บ้านเกือบทั้งปีนั้น คือจากวันที่ 01/03/2021 - 30/11/2021 ลูกได้ติดต่อห้างสโตร์เป็นจำนวนถึง 37 สาขาให้บริจจาคอาหารรวม 24,494.43kg. ที่ไปปรุงอาหารได้ถึง 77,731 มื้อ ตลอดจนนำอาหารกล่องจำนวน 15,600 กล่องและร่วมมือกับองค์กรทางธุรกิจหลายแห่งนำข้าวสารอาหารแห้ง ทั้งหมดไปบริจาคให้ชุมชนต่างๆ 31 ชุมชนและศูนย์สังเคราะห์ต่างๆ อีก 20 แห่ง ทั้งหมดนี้ภายใต้ทุกศาสนา คือ พุทธ คริสต์ อิสลาม

งานของมูลนิธิที่ลูกก่อตั้งขึ้นมา นี้ นอกจากจะเป็นการมอบอาหารแก่ผู้หิวโหย นำเครื่องนุ่งห่มให้ผู้ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ ตามพระวาจาของพระเจ้าแล้ว ยังเป็นการปฏิบัติตาม Laudato Si เรื่องสิ่งแวดล้อมและ Synodality เรื่องก้าวเดินไปด้วยกันของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสด้วย ทั้งๆ ที่ตอนลูกจะก่อตั้งมูลนิธินี้ ลูกไม่มีทางจะทราบถึงสองเรื่องนี้ได้เลย

สำหรับลูกส่วนตัว งานนี้ทำให้ลูกมีโอกาสรับใช้พระศาสนจักรในเรื่องศาสนสัมพันธ์เป็นอย่างดีเลยทีเดียว และที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับลูกคือ โครงการนี้ทำให้ลูกได้เรียนรู้ว่าการสามารถ “ก้าวข้ามตัวเอง” ได้นั้น เป็นการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบที่สุด แม้ว่าจะเป็นวิธีที่ยากที่สุดก็ตาม 😊😊😊

ขอบพระคุณพระองค์อย่างสิ้นสุดจิตใจสำหรับพระพรทั้งหลายทั้งปวงในปี 2021 ลูกขอถวายชีวิตทั้งครบในการรับใช้พระองค์ในปี 2022 และปีต่อๆ ไป ... พระเจ้าข้า

“พระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าในวันที่ข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์ พระองค์ทรงเพิ่มพลังในใจข้าพเจ้า” สดุดี 138:3

**“ถ้าท่านตั้งใจฟังบทบัญญัติของเรา ความเจริญรุ่งเรืองของท่านจะเป็นเหมือนแม่น้ำ
ความชอบธรรมของท่านจะเป็นเหมือนคลื่นทะเล” อสย. 48:18**

อาแมน

ลูกขอพร: อดทนนะ

www.moving-themountain.com

